



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๕๖๑๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้บริการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ที่ สทศ.๐๐๐๑/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการให้บริการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านความรู้และประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้ด้านการวัดและประเมินผล ในด้าน ๑) แนวคิดและหลักการสำคัญของการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ๒) การพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคการวัดและประเมินผลผู้เรียน ๓) เทคนิคการวัดและประเมินผลและการแปลความหมายของคะแนน และ ๔) การนำผลการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน และโครงการให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ด้าน คือ การฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ในระดับ B๑ หรือ B๒ ซึ่งผู้เข้าสอบสามารถใช้ข้อมูลผลคะแนนการทดสอบเป็นหลักฐานแสดงถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน รวมถึงเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเอง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการวัดสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีความสนใจเข้ารับการทดสอบตามระยะเวลาที่กำหนด โดยสามารถสมัครทดสอบผ่านเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) www.niets.or.th หรือสแกน QR Code ท้ายหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : เอมอร เสือจร โทร. ๐๙-๑๐๐๙-๑๓๒๑



<https://shorturl.asia/WX๐๘F>